

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย ได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

5.1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า

5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 เพศชาย จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 ตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ผู้บริหาร 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาปริญญาโท จำนวน 36 คิดเป็นร้อยละ 31.0 ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่ 5 - 10 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา 11 - 20 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 20 ปีขึ้นไป จำนวน 29 คิดเป็นร้อยละ 25.0 ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 หน่วยงานที่สังกัดเทศบาลตำบลคงแฉง จำนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 10.3 รองลงมา เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 เทศบาลตำบลหัวช้าง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 เทศบาลตำบลโคกกล่าม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เทศบาลตำบลหนองผือ จำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 7.8 เทศบาลตำบลเมืองหงส์ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลอึ่งอึ่ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง

จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 องค์การบริหารส่วนตำบลคูน้อย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9

5.1.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.69$, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความโปร่งใส ($\bar{X} = 4.01$, S.D. = 0.39) ด้านตรวจสอบได้ ($\bar{X} = 3.71$, S.D. = 0.64) ด้านความคุ้มค่า ($\bar{X} = 3.57$, S.D. = 0.47) และด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ($\bar{X} = 3.46$, S.D. = 0.60)

5.1.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และหน่วยงานที่สังกัด ผลวิจัยพบว่า

5.1.2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

5.1.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

5.1.2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

5.1.2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

5.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

5.1.3.1 ด้านความคุ้มค่า

ควรสำรวจความต้องการก่อนแล้ว จึงกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ควรมีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กร

5.1.3.2 ด้านความโปร่งใส

ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด

5.1.3.3 ด้านการประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ควรคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของพัสดุและคุณภาพเป็นหลัก ควรจัดอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ ทักษะ ด้านระเบียบกฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เพียงพอ

5.1.3.4 ด้านการตรวจสอบได้

ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.2 อภิปรายผล

จากการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อภิปรายผล ดังนี้

5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจเป็นเพราะในรัฐบาล ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติทำให้บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เกิดการตื่นตัว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงจะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและอาญา ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐสิทธิ์ ภูเต็ง (2554) ได้ศึกษาวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบัว จังหวัดน่าน

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุขององค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำแนกเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการจัดหาพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ และด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจำหน่ายพัสดุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัยทิพย์ ฐานิสสรณ์ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดทำประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - GP) ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 180 คน ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5.2.2 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันได้มีการนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาเป็นกรอบให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ได้แบ่งแยกเพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของมลฤดี รัตนคุณ (2558, น. 246 - 258) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีตำแหน่งต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะบุคลากรแต่ละคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญแตกต่างกันตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิชกุลศรี โสภาสุวรรณ (2556, น. 15) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารงานตามกรอบแนวคิดของไลเคิร์ธ และประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E - Government Procurement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า เปรียบเทียบลักษณะของบุคลากรด้านตำแหน่งที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับลัดดาวัลย์ วงศ์ธรรม (2552, น. 112 - 116) ได้ศึกษาได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุ โดยรวมและขั้นตอนการวางแผนแตกต่างกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะระดับการศึกษามีผลทำให้บุคลากรมีการคิดในเชิงเหตุผล คิดวิเคราะห์ ถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กรและประชาชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นและผลสะท้อนกลับความคิดเห็นของประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รอบด้านยิ่งขึ้น งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูติมา สีสวัสดิ์ (2559, น. 51) สภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญพร วันหลัง (2550, น. 116) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตอีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตอีสานใต้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากร ทำให้มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่งาน ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้างได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้มีประสบการณ์สูงจะได้รับการยอมรับ และไว้วางใจ ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงาน งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญญาภา ยาโตปมา (2556) ได้ศึกษา การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีประสิทธิภาพการบริหารพัสดุแตกต่างกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีหน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะบริบทขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในแต่ละหน่วยงานที่สังกัดมีผลทำให้บุคลากรมีวิธีการทำงาน แตกต่างกันไป งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญญาภา ยาโตปมา (2556) ได้ศึกษาการบริหาร พสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามสำนักต่างกันมีประสิทธิภาพการบริหารพัสดุแตกต่างกัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

จากการวิจัย การดำเนินงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

5.3.1.1 ด้านความคุ้มค่า

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการวิเคราะห์สำรวจความต้องการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงประมาณการงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการสำรวจและประเมินพัสดุที่มีอยู่ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากมีการจัดซื้อจัดจ้างควรคำนึงถึงคุณภาพ และประโยชน์ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

5.3.1.2 ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกำหนด ทันเวลา เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน และมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นของตนเอง และจัดอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

5.3.2.1 ควรมีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านพัสดุต่อไป